

Số: /BC-ĐHV

Nghệ An, ngày tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG**  
**Tại Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023**

**Phần thứ nhất**  
**ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ**  
**VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022**

Năm 2023, thực hiện Tầm nhìn "Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng top 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, hướng đến top 1000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045" và Sứ mạng "Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế", Trường Đại học Vinh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm, Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ; Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045; Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ; Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo giai đoạn 2022 - 2025; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022 - 2023 của ngành Giáo dục với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"; triển khai thực hiện Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"; phân đấu chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh - đại học thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao vị thế của Nhà trường trên các bảng xếp hạng đảm bảo chất lượng có uy tín.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2022 có những thuận lợi và khó khăn sau đây:

**Thuận lợi:**

- Nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự giúp đỡ, ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh Nghệ An và nhiều địa phương, đơn vị trong cả nước.

- Các mặt hoạt động của Nhà trường được Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu

phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới, hướng tới tự chủ. Viên chức, người lao động đoàn kết, nhất trí quyết tâm xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện.

**Khó khăn:**

- Tình hình quốc tế diễn biến phức tạp; một số lĩnh vực hoạt động trong nước, trong đó có Giáo dục và Đào tạo, gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến tư tưởng của viên chức, người lao động và người học.

- Việc lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, internet có ảnh hưởng không tốt trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phát huy các yếu tố thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức, toàn trường đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được đề ra.

**1. Công tác chính trị tư tưởng, truyền thông, chuyển đổi số và cải cách hành chính**

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và học tập chuyên đề năm 2023 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, XIII); ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, y lại trong cán bộ, đảng viên" và Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Quán triệt, học tập tác phẩm "*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 2/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin cá nhân trên internet, mạng xã hội; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiều hoạt động lớn đã được tổ chức thành công: Đại hội Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025; Hành trình Tri ân 2023; Hội nghị Khoa học Tự nhiên cho các Nhà khoa học trẻ, Nghiên cứu sinh và Học viên cao học các nước Đông Nam Á lần thứ 8 (CASEAN-8)...

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "*Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*", Nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động đổi mới công tác điều hành, quản lý, cải cách hành chính như: Ban hành các quy trình quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Ban hành Quy chế quản lý, khai thác Hệ thống công nghệ thông tin của Trường Đại học Vinh; Triển khai sử dụng có hiệu quả hệ thống Văn phòng điện tử iOffice.

Trong công tác truyền thông, Bộ phận Truyền thông và các đơn vị đã tích cực làm tốt công tác thông tin, truyền thông trên website và các mạng xã hội; xây dựng website tiếng Anh; Ban hành Quy định hoạt động của các Nhóm Zalo trong điều hành, quản lý, trao đổi công việc tại Trường Đại học Vinh; làm tốt công tác tuyên truyền trên mạng xã hội; quảng bá các bài viết, hình ảnh về các hoạt động của Trường; đăng nhiều hình ảnh, video clip, infographic, các gương học sinh, sinh viên, cựu sinh viên tiêu biểu; tuyên truyền nhiều chủ trương, chính sách của Nhà trường.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, nhiều tập thể, cá nhân tiếp tục đạt được nhiều thành tích tốt. Nhà trường cũng đã tham gia tích cực và có hiệu quả vào hoạt động của Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Cụm thi đua số 5 - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2023, toàn Đảng bộ kết nạp mới 211 đảng viên (*trong đó có 23 cán bộ, 181 sinh viên, 7 học sinh*); đã chuyển chính thức cho 137 đảng viên dự bị; mở 2 lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng, 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức đến cho 195 đảng viên, giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức đi cho 142 đảng viên; trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên; phát thẻ đảng viên cho 117 đảng viên.

### **Tồn tại:**

Việc triển khai xây dựng một số quy định, quy chế điều hành Nhà trường còn chậm. Vẫn còn một số viên chức, người lao động thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức trong việc tuân thủ pháp luật, các quy chế, quy định; vẫn còn viên chức, người lao động vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Một số viên chức, người lao động chấp hành kỷ luật, giờ giấc làm việc chưa tốt. Một số vụ việc được phản ánh trên báo chí, mạng xã hội, dư luận quan tâm nhưng phản ứng của Nhà trường còn chậm, nhất là trong việc định hướng dư luận. Chưa có giải pháp phù hợp, toàn diện để kiểm soát các diễn biến tư tưởng của viên chức, người lao động và người học trên môi trường mạng.

## **2. Công tác tuyển sinh, đào tạo**

### **2.1. Công tác tuyển sinh**

Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng trường về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023, Nhà trường đã có nhiều giải pháp để hoàn thành công tác tuyển sinh đối với các bậc học, loại hình đào tạo theo đúng tiến độ kế hoạch.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tư vấn tuyển sinh đại học chính quy bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến thu hút được hàng chục nghìn lượt theo dõi của đông đảo phụ huynh, học sinh THPT, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường.

Kết quả tuyển sinh khóa 64 và quy mô người học hiện nay:

TT	Bậc học/ loại hình đào tạo	Chỉ tiêu HĐT giao	Kết quả tuyển sinh	Đạt % chỉ tiêu
1.	Đại học	8.590	9.885 <sup>1</sup>	115,1
2.	Cao học thạc sĩ	1.020	732	71,8
3.	Nghiên cứu sinh	25	29	116,0
4.	Trẻ mầm non	150	137	91,3
5.	Học sinh tiểu học	175	189	108,0
6.	Học sinh THCS	200	210	105,0
7.	Học sinh THPT Chuyên	350	342	97,7
8.	Học sinh THPT CLC	120	111	92,5
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10.655</b>	<b>11.635</b>	<b>109.5</b>

### Tồn tại:

Công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy tuy đã có nhiều cố gắng song chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ vẫn mất cân đối giữa các ngành đào tạo, nhiều ngành không tuyển sinh được. Việc tuyển nghiên cứu sinh còn gặp khó khăn. Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, đào tạo từ xa chủ yếu là các ngành Luật, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ Anh, gây khó khăn cho các trường, khoa, viện trong việc điều hành giảng dạy.

### 2.2. Công tác đào tạo

#### 2.2.1. Đào tạo đại học hệ chính quy

Nhà trường đã ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo, tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá ở Trường Đại học Vinh; Khung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ năm 2023.

Năm 2023, Nhà trường đã mở được 6 ngành mới đào tạo trình độ đại học; điều chỉnh toàn diện chương trình đào tạo, cải tiến hình thức tổ chức giảng dạy, kiểm tra đánh giá định hướng theo mô hình đổi mới sáng tạo, gắn với nhu cầu nhà tuyển dụng và các chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng; tổ chức tốt các hoạt động kiến tập, thực tập sư phạm, thực tập cuối khóa.

Trong năm 2023, Nhà trường đã tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho 2.208 sinh viên hệ chính quy (*trong đó có: 109 sinh viên xếp loại xuất sắc, 461 sinh viên xếp loại giỏi, 1.314 sinh viên xếp loại khá*).

#### 2.2.2. Đào tạo sau đại học

Trong năm 2023, Nhà trường đã mở được 1 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ<sup>2</sup>; ban hành Quy định về quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ; triển khai thực hiện đề tài Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Trường "Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO" năm 2023; tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo thạc sĩ các khóa 29, 30, 31 đúng tiến độ với 456 lớp học phần chuyên đề thạc sĩ khóa 29, 730 lớp học phần chuyên đề thạc sĩ khóa 30, 22 lớp học phần chuyên đề khóa 31, 70 lớp học phần chuyên đề tiến sĩ.

Việc tổ chức đánh giá luận văn cao học, luận án tiến sĩ, xét tốt nghiệp và cấp bằng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Nhà trường đã hoàn thành hồ sơ và tổ chức đánh giá luận văn cao học, xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho 533

<sup>1</sup> 3.601/4.310 sinh viên đại học chính quy (các ngành sư phạm có điểm sàn tăng 3 - 5 điểm); 4.039/2.980 sinh viên vừa làm vừa học; 1.536/1.300 sinh viên đại học từ xa.

<sup>2</sup> Ngành Kế toán.

học viên cao học khóa 28 và khóa 29; tổ chức đánh giá luận án cấp cơ sở cho 9 nghiên cứu sinh, cấp trường cho 18 nghiên cứu sinh; tổ chức thẩm định, xét công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 20 nghiên cứu sinh.

### 2.2.3. Đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học

Công tác đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học tiếp tục có chuyển biến tốt và đi vào nề nếp. Nhà trường đã phối hợp với nhiều đối tác mới để tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực cho nhiều địa phương trên cả nước; thay đổi cách thức nộp học phí trực tuyến đối với hệ vừa làm vừa học ngoài trường.

Năm 2023, Nhà trường đã hoàn thành việc tổ chức thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cho 7.331 sinh viên.

### 2.2.4. Đào tạo từ xa, trực tuyến; đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ và bồi dưỡng

Công tác tổ chức, quản lý đào tạo đại học hệ từ xa được thực hiện tốt. Nhà trường đã ban hành Quy định về tổ chức dạy học, đánh giá và tình hình dạy trình độ đại học từ xa của Trường Đại học Vinh theo hình thức trực tuyến. Trong năm 2023, Nhà trường đã tuyển sinh được 1.892 sinh viên từ xa thuộc 5 ngành đào tạo<sup>3</sup>.

Công tác đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ được triển khai liên tục, tạo điều kiện cho người học tích lũy điều kiện, hoàn thành chương trình học tập, bồi dưỡng, đáp ứng chuẩn đầu ra, chuẩn chức danh nghề nghiệp và nhu cầu xã hội<sup>4</sup>. Nhà trường ban hành Quy định định mức một số khoản chi liên quan đối với công tác tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chứng nhận ngắn hạn cho giáo viên, giảng viên, cán bộ các cấp. Các đơn vị chủ trì hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ sử dụng phần mềm quản lý, phối hợp chặt chẽ với các trường, khoa, viện đào tạo và đơn vị liên kết theo dõi, quản lý chặt chẽ việc tổ chức dạy, học, thi.

Nhà trường đã xây dựng Đề án chuyển đổi số; sản xuất bài giảng e-Learning các chương trình bồi dưỡng; ghi âm, ghi hình, đóng gói các bài giảng số phục vụ cho các chương trình bồi dưỡng thường xuyên, ngắn hạn; xây dựng mô hình dạy học Tiếng Anh cho trường THCS theo mô hình CFB; phối hợp triển khai mô hình trường học số cho một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; hoàn thiện phiên bản mới LMS cho sinh viên chính quy và LMS mới phục vụ cho các khóa học trực tuyến, bồi dưỡng ngắn hạn; thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu, bảo trì phần mềm, cấp tài khoản người dùng... Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch sản xuất các thiết bị số để tham dự kỳ thi Thiết kế thiết bị dạy học số của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

### Tồn tại:

- Nhà trường chưa cập nhật và ban hành các văn bản về đào tạo từ xa và trực tuyến để phù hợp với hình thức đào tạo mới, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

- Chậm nâng cấp các phần mềm quản lý đào tạo từ xa để thuận lợi cho công tác quản lý theo hình thức trực tuyến.

- Chưa thay đổi cơ cấu tổ chức để phù hợp với quy định thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

### 2.2.5. Giáo dục mầm non và phổ thông

Năm 2023, giáo dục mầm non và phổ thông có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Trường THPT Chuyên có 20 học sinh đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia (4 giải Nhì, 7 giải Ba, 9 giải Khuyến khích); 88 học sinh đạt giải Kỳ thi chọn học

<sup>3</sup> Ngành Luật (478), ngành Ngôn ngữ Anh (1081), ngành Công tác xã hội (151), ngành Kỹ thuật xây dựng (76), ngành Quản lý văn hóa (55).

<sup>4</sup> Đã cấp chứng chỉ: Ngoại ngữ (4.021); Tin học (297); BDCDNN giáo viên, giảng viên cho các địa phương.

sinh giỏi cấp Tỉnh (3 giải Nhất, 35 giải Nhì, 25 giải Ba, 25 giải Khuyến khích); 9 học sinh đạt giải Kỳ thi Olympic Toán học học sinh, sinh viên toàn quốc (5 giải Ba, 4 giải Khuyến khích); 1 học sinh đạt giải Khuyến khích Kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc; 4 học sinh đạt giải Kỳ thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An (2 giải Nhì, 2 giải Ba). Đặc biệt, Trường có 1 học sinh đạt Huy chương Vàng cuộc thi "Khoa học kỹ thuật Olympic và Hội thảo quốc tế về các công trình khoa học sáng tạo" tại Hàn Quốc năm 2023, 1 dự án của 2 học sinh đạt giải Tư Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh phổ thông, 1 học sinh đạt Huy chương Vàng kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo (IKMC). Học sinh Trường THPT Chuyên giành giải Nhất "Sân chơi English Beat 2023" dành cho học sinh THPT của tỉnh Nghệ An.

Trường Mầm non thực hành, Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành sư phạm tiếp tục thực hiện thí điểm trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế giai đoạn 2022 - 2030. Năm 2023, Trường Mầm non thực hành tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành sư phạm đạt nhiều kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực, có nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tổ chức, thi TOEFL, IELTS do Hội đồng Anh tổ chức. Các trường chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa cho học sinh; làm tốt công tác hướng dẫn thực hành, thực tập sư phạm cho sinh viên khoa Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học.

#### **Tồn tại:**

- Kết quả thi học sinh giỏi Quốc gia giữa các môn của Trường THPT Chuyên chưa đồng đều. Việc sử dụng LMS trong dạy học còn hạn chế.

- Một số ít học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành sư phạm chưa thực sự chăm chỉ. Việc giáo dục nền nếp sinh hoạt, khả năng tự quản của học sinh đôi lúc chưa tốt.

### **3. Công tác nghiên cứu khoa học, xuất bản, thư viện và hợp tác quốc tế**

#### **3.1. Nghiên cứu khoa học**

Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển KHCN Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, Nhà trường đã hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, giảng viên đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ các năm 2023 - 2024<sup>5</sup>; đầu thầu thành công các nhiệm vụ KHCN các cấp<sup>6</sup>; theo dõi, quản lý<sup>7</sup>, nghiệm thu, kiểm tra tiến độ<sup>8</sup>, tổ chức hội thảo khoa học<sup>9</sup> trong khuôn khổ các nhiệm vụ KHCN.

Trong năm, Nhà trường đã có 3 hồ sơ đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, trong đó có 1 sản phẩm đã được cấp Bằng độc quyền sáng chế<sup>10</sup>. Công tác sở hữu trí tuệ và quản lý tài sản trí tuệ của Nhà trường được thực hiện theo đúng quy định.

<sup>5</sup> Đề xuất và trúng tuyển 8/11 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2023 (đạt 72,72%), 13 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2024, (trong đó có 9/10 nhiệm vụ theo định mức, đạt 90% và 04 nhiệm vụ đặt hàng về Khoa học Giáo dục).

<sup>6</sup> 2 nhiệm vụ KHCN của Quỹ Nafosted; 3 nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh (Nghệ An, Quảng Bình); 2 đề xuất cho Chương trình xây dựng và phát triển nông thôn mới đang chờ Bộ NN&PTNT xét duyệt, 1 đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Thanh Hóa đang làm thủ tục ký kết hợp đồng.

<sup>7</sup> Theo dõi, quản lý 2 đề tài Nafosted, 1 nhiệm vụ KHCN của Tập đoàn Vingroup, 17 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, 4 nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh, 5 nhiệm vụ KHCN trọng điểm cấp Trường, 38 đề tài KHCN cấp Trường theo tiếp cận CDIO về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

<sup>8</sup> Nghiệm thu cấp Bộ cho 4 đề tài KHCN cấp Bộ năm 2021 (gia hạn), nghiệm thu cơ sở đối với 9 đề tài KHCN cấp Bộ năm 2022, kiểm tra tiến độ đối với 13 đề tài KHCN cấp Bộ năm 2023, nghiệm thu kết thúc 2 đề tài KHCN cấp Tỉnh.

<sup>9</sup> Tổ chức 13 hội thảo khoa học trong khuôn khổ các nhiệm vụ KHCN các cấp.

<sup>10</sup> Phương pháp sản xuất chế phẩm nano đồng hữu cơ kháng nấm, được cấp Bằng độc quyền sáng chế theo Quyết định số 52950/QĐ-SHTT.IP ngày 10/7/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ

Về hoạt động NCKH của sinh viên, năm 2023 có 65 công trình tham gia xét Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường, có 38 công trình vào vòng chung khảo<sup>11</sup>, có 7 công trình xuất sắc trong các lĩnh vực được lựa chọn tham dự Giải thưởng KHCN dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học năm 2023<sup>12</sup>. Các kết quả nghiên cứu của các công trình tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường đã được công bố trên nhiều tạp chí khoa học trong và ngoài nước<sup>13</sup>. Hoạt động NCKH của sinh viên gắn với các học phần dạy dự án được chú trọng.

Năm 2023, cán bộ của Trường có 236 công bố khoa học trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Web of Science/Scopus (cao nhất từ trước đến nay), 209 bài trên các tạp chí quốc tế khoa học, kỹ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế khác; 325 công bố trên các tạp chí khoa học, 251 công bố trên các kỹ yếu hội nghị, hội thảo trong nước.

Nhà trường đã thành lập Cơ quan Tạp chí Khoa học, bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập, kiện toàn Ban biên tập Tạp chí. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép về hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử. Trong năm, Tạp chí xuất bản, cấp chỉ số DOI đối với các số 2 số kép (1A-1B; 2A-2B) và 2 số ba (3A-3B-3C; 4A-4B-4C), trong đó có 5 số xuất bản bằng tiếng Anh (1A, 1B, 2A, 2B, và 4A). Công tác xuất bản thực hiện trên phần mềm Tạp chí theo quy trình chặt chẽ.

#### **Tồn tại:**

- Số lượng đề tài, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước chưa nhiều. Số lượng đề tài có sản phẩm thương mại hóa hoặc đăng ký sở hữu trí tuệ còn ít.

- Số công trình công bố quốc tế thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn mặc dù có tăng so với năm trước nhưng vẫn còn ít. Nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ còn hạn chế.

#### **3.2. Hoạt động hợp tác quốc tế**

Năm 2023, Nhà trường tiếp nhận đào tạo 198 lưu học sinh Lào, Thái Lan, Cam-pơ-run và Ga-na. Tổng số sinh viên nước ngoài hiện tại học ở Trường là 382. Tất cả lưu học sinh đều được quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong học tập và sinh hoạt, tham gia nhiều hoạt động kỷ niệm, giao lưu văn hóa nhân ngày Quốc khánh, ngày Tết cổ truyền. Nhà trường đã ban hành Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Vinh.

Nhà trường đã tiếp nhận 4 chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy ngoại ngữ, làm việc tại Trường<sup>14</sup>; đón 41 đoàn với 193 lượt khách nước ngoài đến thăm, làm việc. Đáng chú ý là các Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Jeonbuk (Hàn Quốc) sang triển khai Dự án đầu tư ODA tại Trường Đại học Vinh; Đoàn công tác của Đại học Nakhon Phanom sang thăm và ký kết hợp tác; Đoàn công tác của Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam tặng "Góc sách Ba Lan" cho Nhà trường.

Trong năm, Nhà trường đã ký kết 11 thỏa thuận hợp tác (MOU) với các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế trong đào tạo, NCKH và trao đổi giảng viên, sinh viên<sup>15</sup>; trong đó Đại học quốc gia Jeonbuk (Hàn Quốc) đã ký 6 MOU trên các lĩnh vực: tài trợ dự án cho Trường Đại học Vinh (Dự án Trường Đại học hàng đầu về

<sup>11</sup> 4 giải Nhất, 9 giải Nhì, 11 giải Ba và 14 giải Khuyến khích.

<sup>12</sup> 3 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

<sup>13</sup> 7 tạp chí khoa học nước ngoài, 25 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước, 28 báo cáo tại các Hội nghị, hội thảo.

<sup>14</sup> 2 giáo viên tiếng Hàn Quốc, 1 trợ giảng tiếng Anh, 1 chuyên gia Nhật Bản.

<sup>15</sup> ĐHQG Jeonbuk (6 MOU), ĐH Chosun, ĐH Chodang (Hàn Quốc); ĐH Green River (Hoa Kỳ); ĐH Nakhon Phanom (Thái Lan); ĐH Zielona Góra (Ba Lan).

hợp tác quốc tế), trao đổi giảng viên, sinh viên, trao đổi chuyên môn cấp Trường và cấp khoa, viện... Hiện nay, Nhà trường đang triển khai ký kết MOU với Đại học Birmingham City (Vương quốc Anh), Đại học Kochi (Nhật Bản) và một số cơ sở giáo dục đại học nước ngoài khác.

Nhà trường cũng đã cử 5 lượt cán bộ, giảng viên ra nước ngoài học tập, cử 17 đoàn với 34 lượt viên chức, người lao động ra nước ngoài công tác, trao đổi chuyên môn; làm việc và ký kết hợp tác trong công tác tuyển sinh; tìm kiếm và tạo cơ hội cho sinh viên đi học tập, và làm việc ở nước ngoài; quảng bá tuyển sinh và kết nối hợp tác đào tạo với các đối tác nước ngoài. Về hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, Nhà trường hiện đang triển khai 1 Dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ<sup>16</sup>; tổ chức/đồng tổ chức thành công 2 hội thảo quốc tế<sup>17</sup>.

Công tác đoàn ra, đoàn vào, các hoạt động hợp tác, tổ chức hội nghị, hội thảo... được thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

#### **Tồn tại:**

Số cán bộ viên chức được cử đi học tập dài hạn ở nước ngoài theo các chương trình hợp tác còn ít. Các hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế còn hạn chế. Số lượng đề tài, dự án hợp tác quốc tế chưa tương xứng với tiềm năng của Trường và mới chỉ tập trung vào một số cán bộ, giảng viên. Số lượng lưu học sinh tuyển được giảm nhiều do khủng hoảng kinh tế sau dịch Covid-19.

#### **3.3. Hoạt động xuất bản**

Việc tổ chức nghiệm thu và xuất bản các ấn phẩm tiếp tục được tiến hành đúng quy định, chất lượng ấn phẩm, đặc biệt giáo trình không ngừng được nâng cao. Trong năm 2023, Nhà xuất bản đã xuất bản được 70 xuất bản phẩm, trong đó có 24 sách tự xuất bản (giáo trình) với 13.000 bản và 1 lịch loxo với 10.000 bản; 27 sách liên kết (trong đó có 11 sách giáo khoa với gần 800.000 bản, 5 lịch bloc 2024 với 270.000 bản), 5 sách Nhà nước đặt hàng và 13 đầu sách tái bản.

Nhà xuất bản đã phối hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào và Trung tâm Văn hoá Quân khu IV tổ chức thành công Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4/2023); Đóng góp 50 đầu sách và 20 bộ dụng cụ học tập ủng hộ trẻ em vùng cao và miền núi Tây Nghệ An.

#### **Tồn tại:**

Việc xuất bản giáo trình mặc dù đã có nhiều tiến bộ về mặt tiến độ nhưng vẫn chậm, chủ yếu do có sự thay đổi trong chương trình đào tạo nên nhiều tác giả buộc phải xin gia hạn để chỉnh sửa theo đề cương học phần của chương trình mới.

#### **3.4. Thư viện**

Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào thường xuyên phối hợp với các đơn vị đào tạo để tổ chức bổ sung tài liệu, giáo trình và cập nhật tài liệu số lên Thư viện số để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Hiện nay, Thư viện số đã cung cấp hơn 16.500 giáo trình, bài giảng, 18.000 luận văn, luận án tốt nghiệp.

Năm 2023, Nhà trường đã chủ trì tổ chức thành công 2 hội nghị, hội thảo về thông tin thư viện<sup>18</sup>. Đồng thời, cử nhiều lượt viên chức tham gia các hội nghị, hội

<sup>16</sup> Dự án "Cứu sao la khỏi bờ vực tuyệt chủng" do Liên minh Châu Âu tài trợ thông qua Re:wild thuộc Quỹ Rapid RESCUE và được thực hiện bởi WWF-Việt Nam với sự phối hợp của Quỹ hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học (BCA).

<sup>17</sup> Hội nghị về khoa học tự nhiên dành cho các nhà khoa học trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh đến từ các nước ASEAN lần thứ 8 (CASEAN 8); Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới".

<sup>18</sup> Hội thảo "Xây dựng Trung tâm tri thức số và mô hình Thư viện đại học thông minh"; Hội nghị - Tập huấn khai thác tài nguyên giáo dục mở.



thảo về lĩnh vực thông tin thư viện do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Thư viện, Hội Thư viện Việt Nam, Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc tổ chức<sup>19</sup>. Nhà trường cũng đã hợp tác với Viện Nghiên cứu và Phát triển tri thức số Việt Nam để tổ chức phân phối, chia sẻ các nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện trong hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng, đồng thời, hướng tới kết nối với hệ thống thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành và các kho thông tin tri thức của các tổ chức tại Việt Nam.

#### **Tồn tại:**

Số lượng bạn đọc truy cập Thư viện điện tử/ Thư viện số còn ít. Công tác rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung học liệu, tài liệu của một số đơn vị đào tạo còn chậm. Một số học liệu, tài liệu được liệt kê trong đề cương chi tiết nhưng đã xuất bản lâu năm hiện tại không được tái bản hoặc lưu hành trên thị trường nên việc cập nhật, bổ sung gặp nhiều khó khăn và thực hiện chưa đầy đủ. Tỷ lệ giáo trình, tài liệu có thời gian xuất bản trên 5 năm còn khá cao.

### **4. Công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra - pháp chế**

#### **4.1. Đảm bảo chất lượng và khảo thí**

Nhà trường đã ban hành Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng Chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh; hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 với kết quả đạt 94% (thuộc top 5 cơ sở giáo dục đại học có tỷ lệ đạt cao nhất; hoàn thành đánh giá ngoài 7 chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (có tỷ lệ % tiêu chí đạt 94% - 96%)<sup>20</sup>; hoàn thành tự đánh giá và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo 4 chương trình đào tạo đại học<sup>21</sup>; triển khai tự đánh giá 11 chương trình đào tạo sau đại học theo bộ tiêu chuẩn trong nước<sup>22</sup>.

Công tác tổ chức thi, kiểm tra đánh giá cho các bậc học, loại hình đào tạo được thực hiện đúng quy định<sup>23</sup>. Nhà trường tiếp tục triển khai rà soát, bổ sung, cập nhật ngân hàng câu hỏi; tổ chức chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao đúng quy chế; tổ chức thi và chấm thi cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ... đúng kế hoạch và quy định.

#### **Tồn tại:**

Năng lực chuyên môn về công tác đảm bảo chất lượng không đồng đều giữa các đơn vị. Việc hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu đảm bảo chất lượng chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Việc thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục của một số đơn vị còn chậm. Chưa phát huy hết nội lực của đội ngũ có chứng chỉ kiểm định chất lượng trong quá trình thực hiện công tác đảm bảo chất lượng; chưa phát huy tốt hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của các đơn vị; chưa có hướng dẫn thực hiện và kiểm soát về công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị để tạo điều kiện cho

<sup>19</sup> Kết nối mạng thư viện và tri thức toàn cầu OCLC - Khai thác và tối ưu hoá các nguồn tài nguyên thông tin; Chuyển đổi số thư viện; Thư viện điện tử dùng chung; Xử lý và chuẩn hóa dữ liệu; Phát triển Văn hóa đọc - Kỹ năng đọc, nhớ hiệu quả; Chuyển đổi số trong hoạt động thư viện - Thực trạng và giải pháp; Hội nghị Quốc tế về Thư viện số Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 24: "Từ Thư viện truyền thống đến thư viện ảo: Tăng cường trí thông minh trong thư viện kỹ thuật số"...

<sup>20</sup> Các ngành Luật, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý giáo dục.

<sup>21</sup> Các ngành Giáo dục Quốc phòng an ninh, Công tác xã hội, Sư phạm Vật lý và Quản lý tài nguyên môi trường.

<sup>22</sup> Các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật Xây dựng, Giáo dục học (Giáo dục Mầm non), LL&PPDH bộ môn Toán, LL&PPDH bộ môn Sinh học, LL&PPDH bộ môn Ngữ Văn, LL&PPDH bộ môn Tiếng Anh, Luật, Quản lý giáo dục và Khoa học cây trồng.

<sup>23</sup> Trên 7.500 lượt đánh giá học phần cho HVCH; hơn 169.000 lượt đánh giá học phần cho SVCQ; 1.622 lượt đánh giá các học phần chuyển đổi. Tổ chức 19 đợt thi IELTS quốc tế cho 1.751 lượt thí sinh. Tổ chức 4 đợt thi GDQP-AN cho 2.318 sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh.

các đơn vị làm tốt công tác đảm bảo chất lượng. Công tác kiểm tra đánh giá người học theo chuẩn đầu ra chưa đạt được yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

#### **4.2. Hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục**

Nhà trường tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đội ngũ của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh, đảm bảo đủ điều kiện hoạt động<sup>24</sup>, lập Tờ trình gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị và được cấp phép tiếp tục hoạt động<sup>25</sup>; triển khai các hoạt động theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động<sup>26</sup>; Thực hiện 3 phiên họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục để thẩm định kết quả đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho 4 cơ sở giáo dục và 46 chương trình đào tạo.

Ngoài ra, các văn bản điều hành hoạt động về công tác Kiểm định chất lượng giáo dục được rà soát và cập nhật định kì theo các quy định mới ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

#### **Tồn tại:**

Việc gián đoạn hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh từ 25/4 đến 20/8/2023 (do hết hạn giấy phép hoạt động) đã ảnh hưởng tới tiến độ công việc.

#### **4.3. Công tác thanh tra - pháp chế**

Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý điều hành Nhà trường<sup>27</sup>. Nhà trường đã ban hành Quy định về hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định<sup>28</sup>.

Công tác chuẩn bị cho các đợt kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường được chuẩn bị chu đáo góp phần hoàn thành tốt các nội dung được kiểm tra.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra kiểm tra được Nhà trường quan tâm<sup>29</sup>.

Công tác pháp chế ngày càng được nâng cao, góp phần giúp Nhà trường hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật. Nhà trường đã ban hành Quy định về công tác pháp chế của Trường Đại học Vinh; tham gia góp ý đầy đủ và kịp thời nhiều văn bản do các cơ quan đơn vị cấp trên gửi lấy ý kiến; tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản quản lý của Nhà trường trước khi ban hành<sup>30</sup>.

<sup>24</sup> Ký hợp đồng thêm 6 kiểm định viên và đảm bảo ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo quy định; điều động thêm 2 cán bộ (trong đó có 1 kiểm định viên) và tuyển mới 1 cán bộ về làm việc tại Trung tâm KĐCLGD.

<sup>25</sup> Công văn số 4441/BGDĐT-QLCL ngày 21/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

<sup>26</sup> Thực hiện 1 hợp đồng tư vấn công tác ĐBCL/tự đánh giá CSGD; 22 hợp đồng thẩm định báo cáo tự đánh giá và 22 hợp đồng đánh giá ngoài (03 CSGD và 59 CTĐT đã hoàn thành).

<sup>27</sup> Tổ chức kiểm tra nền nếp dạy học, làm việc của viên chức, người lao động và người học tất cả các bậc học, các loại hình đào tạo; Kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng; Kiểm tra công tác tổ chức thi; Thanh tra các Kỳ thi tuyển sinh sau đại học; Rà soát hồ sơ người học chuẩn bị tốt nghiệp; Kiểm tra thông tin ghi trên văn bằng, phụ lục văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trước khi ban hành; Thanh tra công tác quản lý điểm; Kiểm tra công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ; Kiểm tra công tác cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo sau tự đánh giá, đánh giá ngoài; Kiểm tra, rà soát hồ sơ thực hiện chế độ chính sách đối với người học; Giám sát hoạt động xây dựng cơ bản tại các công trình xây dựng của Nhà trường; Chủ trì công tác kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An; tham gia kiểm tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên.

<sup>28</sup> Hiệu trưởng thực hiện 12 cuộc tiếp công dân định kỳ; Phòng Thanh tra - Pháp chế và Phòng Hành chính Tổng hợp thực hiện tiếp thường xuyên tại các đơn vị; hoàn thành 8 báo cáo định kỳ về công tác tiếp công dân, công tác phòng chống tham nhũng theo đúng quy định.

<sup>29</sup> Năm 2023, 15 lượt viên chức của Phòng TTr-PC đã tham gia hội nghị, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

<sup>30</sup> Thẩm định: 4 văn bản, quy định, quy chế; 25 thỏa thuận hợp tác, hợp đồng, biên bản ghi nhớ.

Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức và có hiệu quả tích cực. Nhà trường đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực giáo dục năm học 2023 - 2024.

#### **Tồn tại:**

Việc khắc phục những tồn tại hạn chế được chỉ ra trong các thông báo kết luận thanh tra/thông báo kết quả kiểm tra ở một số đơn vị còn chậm.

Một số đơn vị tham mưu chưa coi trọng công tác pháp chế, các kiến nghị của Nhà trường về việc sửa đổi, bổ sung các quy định/quy chế hiện hành chưa được triển khai kịp thời. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số đơn vị cấp 2 chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một số viên chức và người lao động làm công tác pháp chế chưa đáp ứng theo quy định.

#### **5. Công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách và phát triển đội ngũ**

Hiện nay, Nhà trường có 3 trường thuộc (*trong đó có 21 khoa, 4 trung tâm, 4 tổ văn phòng*), 3 trường trực thuộc, 4 viện, 3 khoa đào tạo, 21 phòng, ban, trung tâm, trạm, nhà xuất bản, 2 văn phòng đại diện. Tổng số viên chức, người lao động toàn trường là 1.008 người (*bao gồm 8 sĩ quan biệt phái*), trong đó có: 712 cán bộ giảng dạy, 296 cán bộ hành chính, 3 giáo sư, 55 phó giáo sư, 278 tiến sĩ và 463 thạc sĩ (*khối đại học gồm 832 viên chức và người lao động (chiếm 82,5%), khối các trường trực thuộc gồm 176 viên chức và người lao động (chiếm 17,5%)*).

Trong năm 2023, Nhà trường đã hoàn thành dự thảo Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh; Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (Cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Đề án thành lập Trung tâm khảo thí Trường Đại học Vinh; Đề án tổ chức lại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Vinh; Đề án tổ chức lại Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh; Đề án tổ chức lại Trung tâm nghiên cứu Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Nhà trường đã tái cấu trúc, thành lập một số bộ môn, tổ chuyên môn...

Nhà trường đã tuyển dụng đợt 1 năm 2023 với số lượng gồm 25 viên chức, người lao động (*trong đó có 22 viên chức và 3 hợp đồng lao động; 3 người lao động chuyển từ hợp đồng lao động sang viên chức*); ký lại hợp đồng lao động cho 21 người; chuyển đổi vị trí công tác cho 6 viên chức không giữ chức vụ quản lý; có 9 viên chức, người lao động nghỉ hưu; có 8 viên chức, người lao động xin thôi việc; có 11 viên chức, người lao động xin nghỉ không lương; bổ nhiệm 16 viên chức quản lý; bổ nhiệm lại 8 viên chức quản lý; bầu bổ sung 1 Phó Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Việc thực hiện chế độ chính sách, công tác bảo hiểm cho viên chức, người lao động được Nhà trường quan tâm thực hiện đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được triển khai kịp thời<sup>31</sup>, Nhà trường đã ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và người lao động. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng của đơn vị, viên chức và người lao động đi vào nền nếp, Nhà trường đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, xếp loại chất

<sup>31</sup> Cử 12 viên chức đi học nghiên cứu sinh; 6 viên chức học cao cấp lý luận chính trị; 18 viên chức đi học trung cấp lý luận chính trị. Có 8 viên chức bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, trong đó có 5 tiến sĩ đào tạo ở nước ngoài. Hiện tại, Trường có 127 viên chức đi học, trong đó có 66 người học nghiên cứu sinh, 10 viên chức đi nghiên cứu khoa học ở nước ngoài, 9 viên chức đi học thạc sĩ, 10 viên chức đi học cao cấp lý luận chính trị, 32 viên chức đi học trung cấp lý luận chính trị. Nhà trường đã hoàn thành 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho 67 viên chức; 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho 65 viên chức; cử 12 viên chức quản lý tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3; cử gần 250 lượt cán bộ tham gia tập huấn, hội thảo, hội nghị, bồi dưỡng chuyên môn ngoài trường, trong đó có 45 lượt viên chức tham gia hội thảo, hội nghị, trao đổi chuyên môn ở nước ngoài; cử hàng trăm lượt cán bộ tham gia các đợt tập huấn, hội thảo, hội nghị, bồi dưỡng chuyên môn khác. Có 8 giảng viên được Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư.

lượng của đơn vị, viên chức và người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 2736/QĐ-ĐHV ngày 22/11/2021; triển khai công tác đánh giá xếp loại hàng tháng, cuối năm và công tác quản lý hồ sơ, sơ yếu lý lịch điện tử qua hệ thống công thông tin cán bộ. Việc xây dựng, rà soát và hoàn thiện các văn bản quản lý nội bộ khác về công tác tổ chức cán bộ đang được Nhà trường quan tâm và triển khai như: Quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc; Quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh; Đề án vị trí việc làm...

### **Tồn tại:**

Việc xây dựng và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm cho các đơn vị còn chậm. Việc tuyển dụng cán bộ giảng dạy cho một số ngành còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch của các đơn vị và Nhà trường. Một số cán bộ được cử đi học thạc sĩ và tiến sĩ không đảm bảo tiến độ học tập.

### **6. Công tác học sinh, sinh viên, học viên**

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, Nhà trường đã tổ chức phong phú các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, của địa phương, của Nhà trường và các đơn vị cho người học. Nhà trường đã tổ chức trang trọng Lễ Khai giảng, Bế giảng và trao bằng cho người học<sup>32</sup>, đặc biệt là hoạt động Chào Sinh viên khóa 64 và Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 64; Công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo trình độ đại học; Công bố Quyết định ban hành các quy trình quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Ra mắt Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng Chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh. Các hoạt động giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất và y tế trường học, giáo dục và bồi dưỡng kỹ năng cho người học đã được Nhà trường cũng như các trường, viện, khoa, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các cấp quan tâm tổ chức thường xuyên, góp phần tạo môi trường thuận lợi để người học rèn luyện, hoàn thiện nhân cách trong quá trình học tập tại Trường<sup>33</sup>.

Công tác hỗ trợ người học cũng được Nhà trường quan tâm đẩy mạnh triển khai với nhiều hình thức phong phú như: các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người học trong học tập, tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ việc làm. Năm 2023, các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong người học đã được Nhà trường quan tâm đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tốt<sup>34</sup>. Công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe, tâm lý học đường đã được Nhà trường, các cấp bộ Đoàn - Hội quan tâm triển khai.

<sup>32</sup> Tổ chức 4 đợt trao bằng cho cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ.

<sup>33</sup> Tổ chức cho người học tham gia Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet" trực tuyến trên Công thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2023, Hội thi "Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tỉnh Nghệ An năm 2023; Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban ATGT quốc gia và Honda Việt Nam tổ chức Hội thi "Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn" cho HSSV các trường đại học, cao đẳng khu vực Bắc Miền Trung; tham gia Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2023, Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc; tích cực hưởng ứng Giải chạy HSSV S-Race 2023; tổ chức Giải thể thao HSSV năm học 2022 - 2023 và Liên hoan Tiếng hát HSSV năm học 2022 - 2023.

<sup>34</sup> Tư vấn, hỗ trợ cho các Đội tuyển tham gia vòng Chung kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023; Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học toàn quốc năm 2023 và đạt 3 giải Nhì; Chung kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - EURÉKA lần thứ 25 năm 2023 và giành Giải Nhì chung cuộc Lĩnh vực công nghệ thực phẩm; Cuộc thi Olympic Tiếng Anh chuyên toàn quốc - Vòng Khu vực và giành được Giải Ba; Phối hợp tổ chức Techfest Nghe An Open 2023 và đạt 6 giải thưởng; đã có 2 dự án khởi nghiệp được đầu tư với số tiền 170 triệu đồng.

Trong công tác quản lý sinh viên, học viên, Nhà trường đã làm tốt công tác tiếp nhận, tổ chức quản lý người học, công tác người học nội trú, ngoại trú, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học theo đúng các quy định hiện hành. Hoàn thành việc cập nhật dữ liệu người học trên hệ thống HEMIS của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường quan tâm chỉ đạo tổ chức Hội nghị công tác người học; Hội nghị dân chủ sinh viên và đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên; duy trì đều đặn sinh hoạt lớp, chi đoàn, chi hội theo định kỳ hàng tháng; tổ chức tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên đầu khóa, đầu năm và cuối khóa bằng hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp...

Nhà trường đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, hỗ trợ cho người học<sup>35</sup>. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong sinh viên, học viên<sup>36</sup>.

Công tác dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp tiếp tục có nhiều kết quả tốt với các hoạt động như: tổ chức các hội thảo, hội nghị tư vấn về kiến thức, kỹ năng, tư duy nghề nghiệp, kỹ năng sống cho sinh viên; các chương trình tư vấn, thực tập, tuyên dụng và giới thiệu việc làm cho sinh viên; các hoạt động hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp; đảm bảo công tác an ninh, trật tự trường học<sup>37</sup>. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được chú trọng và có những bước phát triển vượt bậc<sup>38</sup>. Nhà trường cũng phối hợp tổ chức Giao lưu Ngày hội Sắc màu Văn hoá và nhiều sự kiện văn hóa khác<sup>39</sup> phục vụ nhu cầu của viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên, góp phần quảng bá hình ảnh Trường Đại học Vinh.

#### **Tồn tại:**

Việc tổ chức các hoạt động về giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên còn chưa được thường xuyên liên tục. Vẫn

<sup>35</sup> Miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên: 2,726 tỷ đồng; Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên: 934,5 triệu đồng; Chi học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên: 10,047 tỷ đồng; Học bổng tài trợ: 7,3 tỷ đồng; Trợ cấp xã hội: 183,080 triệu đồng; Thưởng khuyến khích học tập chất lượng cao: 69,5 triệu đồng; Chi trả sinh hoạt phí cho lưu học sinh: 3,3 tỷ đồng. Tổng kinh phí chi trả chế độ, chính sách, hỗ trợ người học: 24,6 tỷ đồng.

<sup>36</sup> Xét tặng giấy khen của Hiệu trưởng cho 2.476 cá nhân, 14 tập thể học sinh, sinh viên, học viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện với tổng số tiền 448,750 triệu đồng.

<sup>37</sup> Phối hợp tổ chức 41 hội nghị, hội thảo, các diễn đàn tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống; tư vấn, hỗ trợ 875 người học bồi dưỡng ngoại ngữ miễn phí; tổ chức 1 Ngày hội việc làm, 19 chương trình hội thảo tư vấn tuyển dụng, đăng 202 thông báo tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp; tư vấn hơn 5.000 vị trí việc làm bán thời gian và sau tốt nghiệp cho sinh viên; kêu gọi học bổng và các cơ sở vật chất trị giá 7,15 tỷ đồng (riêng học bổng tài trợ cho học sinh, sinh viên là 4,65 tỷ đồng); phối hợp Luxshare ICT triển khai chương trình cấp học bổng bằng 100% học phí học đại học, đặt hàng đào tạo và tổ chức chương trình đào tạo định hướng (học tiếng Trung, chuyên môn gần) cho 62 sinh viên năm 2023, trị giá số tiền trên 900 triệu đồng; kêu gọi Toyota Việt Nam tài trợ Trung tâm T-Tep trị giá trên 2 tỷ đồng; khảo sát việc làm của 2.267 sinh viên tốt nghiệp trong năm 2022 với kết quả 88,5% sinh viên có việc làm sau 3,5 tháng tốt nghiệp; khảo sát, lấy ý kiến của 60 doanh nghiệp đánh giá sản phẩm đào tạo, góp ý cho các hoạt động quản trị của Nhà trường; thành lập và quản lý 12 câu lạc bộ, trong đó có 4 câu lạc bộ khởi nghiệp; 6 câu lạc bộ ngoại ngữ miễn phí; bố trí cho hơn 1.800 học sinh các trường THPT đến tham quan, tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Vinh; ký kết hợp tác chiến lược, toàn diện với 21 cơ quan, doanh nghiệp; thiết lập được 61 mối quan hệ mới với các cơ quan, doanh nghiệp; xây dựng danh bạ doanh nghiệp với hơn 500 doanh nghiệp đã có hợp tác...

<sup>38</sup> Triển khai 2 nhiệm vụ thuộc Đề án 844 và 1665 của Chính phủ; đưa Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp vào "Mạng lưới các Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo thuộc các trường đại học, cao đẳng toàn quốc VNEI"; tham gia 1 Hành trình kết nối và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp các trường đại học, cao đẳng thuộc mạng lưới VNEI; tổ chức 4 khóa tập huấn cho viên chức và người học; phối hợp tổ chức thành công Techfest Nghe An Open 2023 với 13 hoạt động lớn; thành lập và ra mắt 4 Câu lạc bộ Sinh viên Khởi nghiệp; tổ chức 3 cuộc Pitching Days về khởi nghiệp cho sinh viên; hỗ trợ 22 dự án khởi nghiệp đạt giải cấp tỉnh trở lên; trong đó đã gọi vốn được 670 triệu đồng đầu tư vào 3 dự án khởi nghiệp.

<sup>39</sup> Giải Bóng đá Công nhân toàn quốc; Giải Bóng đá tranh cúp Hội Nhà báo Nghệ An; Chương trình truyền hình "La Cà Hát Ca"; Techfest Nghệ An Open 2023; Hội thi ATGT Quốc gia; Hội nghị Xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Nghệ An và Thành phố Hà Nội; Trao Học bổng Vallet cho HSSV toàn tỉnh Nghệ An; Trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho HS 4 tỉnh Bắc Miền Trung; Tổ chức 01 Giao lưu Văn hoá Việt - Nhật, Giao lưu Ngày hội Sắc màu Văn hoá, Giao lưu Văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc, Giải bóng đá LHS Lào toàn tỉnh Nghệ An...

còn một số sinh viên tự ý bỏ học, vi phạm quy chế, quy định và nếp sống văn hóa<sup>40</sup>. Vẫn còn hiện tượng sinh viên chưa có tinh thần xây dựng Nhà trường, phát ngôn và ứng xử không đúng mực; kỹ năng phòng ngừa tác hại của các hội, nhóm, các hình thức lừa đảo trên mạng xã hội còn hạn chế. Các hoạt động khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo đã có nhiều kết quả song chưa đồng đều giữa các đơn vị đào tạo và khả năng của sinh viên. Hoạt động của các ban liên lạc cựu sinh viên chưa phát huy được hiệu quả.

## **7. Công tác kế hoạch - tài chính và đầu tư cơ sở vật chất**

### **7.1. Công tác đầu tư, bồi thường GPMB và xây dựng cơ bản**

Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong năm, Nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cơ sở 2 với tổng mức đầu tư 797,97 tỷ đồng bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước<sup>41</sup>; đã được Chính phủ phê duyệt phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án là 800 tỷ đồng<sup>42</sup>.

Nhà trường cũng đã hoàn thiện các thủ tục đề trình Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án cơ sở hạ tầng Cơ sở 2<sup>43</sup>; lập phương án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng 1/2000 và lập Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 các phân khu chức năng Cơ sở 2 và đã xin thông qua ý kiến của Đảng ủy, Hội đồng trường; thực hiện các thủ tục điều chỉnh và chuyển đổi nguồn vốn của dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà làm việc đa năng Cơ sở 1 để tập trung nguồn lực, đầu tư cho dự án Nhà tập đa chức năng tại Cơ sở 2<sup>44</sup>.

Trong năm, Nhà trường đã hoàn thành việc lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư trang thiết bị ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số và xây dựng học liệu số các môn học chương trình Giáo dục phổ thông với nguồn vốn 18 tỷ đồng từ Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; hoàn thành việc xác định nhu cầu tư và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025 - 2030 trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công tác quyết toán các công trình/dự án xây dựng cơ bản trong năm đạt kết quả cao, không có công trình tồn đọng: 3 dự án được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt quyết toán (Nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất thuộc Chương trình ETEP; Đầu tư thiết bị và hạ tầng Công nghệ thông tin thuộc Chương trình ETEP, Phòng thí nghiệm Công nghệ thực phẩm); 2 dự án đã hoàn thành công tác kiểm toán độc lập (Trung tâm khảo thí, Làng sinh viên Cơ sở 2).

Công tác giải phóng mặt bằng tại các cơ sở đạt được nhiều kết quả; tổ chức tuyên truyền vận động và thuyết phục 3 hộ dân có diện tích đất nông nghiệp nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng nhưng chưa đồng ý phương án bồi thường giải phóng mặt bằng do chính quyền địa phương lập; triển khai kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2024 và được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua với tổng diện tích giải phóng mặt bằng trong năm 2024 là hơn 32 ha; làm việc với các cấp chính quyền địa phương về phương án tái định cư cho các hộ dân có đất ở nằm trong diện giải phóng mặt bằng tại Cơ sở 2 trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc.

<sup>40</sup> Hội đồng xét kỷ luật đã đình chỉ học tập 6 tháng đối với 9 sinh viên vi phạm quy chế; 852 sinh viên bị buộc thôi học, xóa tên vì nghỉ học quá thời gian quy định và vượt quá thời gian đào tạo.

<sup>41</sup> Quyết định số 4618/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

<sup>42</sup> Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

<sup>43</sup> Tờ trình số 60/TTr-ĐHV ngày 10/8/2023.

<sup>44</sup> Đã hoàn thành việc lập đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà tập đa chức năng tại Cơ sở 2 trình Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt theo Tờ trình số 70/TTr-ĐHV ngày 27/9/2023.

**Tồn tại:**

Tại Cơ sở I, dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư do UBND thành phố Vinh làm chủ đầu tư chưa được triển khai đúng kế hoạch; công tác điều chỉnh quy hoạch, xác định mức hỗ trợ giá đất (*chênh lệch giá nơi đi và nơi đến*) chưa được cấp có thẩm quyền (*UBND tỉnh Nghệ An*) quyết định. Tại Cơ sở II, 3 hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường GPMB; công tác lựa chọn địa điểm tái định cư cho diện tích đất ở nông thôn nằm trên địa bàn xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc chưa được cấp chính quyền địa phương thực hiện. Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư cho 15 hộ dân bám Quốc lộ 46 để giải phóng mặt bằng khu đất phía trước khu nhà ở sinh viên tại Cơ sở II chủ đầu tư (UBND xã Nghi Ân) chưa được triển khai thực hiện.

**7.2. Cơ sở vật chất và thiết bị**

Cơ sở vật chất, thiết bị cơ bản đáp ứng mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Đã triển khai và hoàn thành việc sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp nhiều công trình phục vụ công tác, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học<sup>45</sup>. Các hoạt động lớn của Trường đều được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cơ sở vật chất để tổ chức thành công.

Công tác quản lý, bố trí sắp xếp phòng học; bảo trì, bảo dưỡng tài sản, thiết bị... cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ các hoạt động. Việc mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và làm việc; thường xuyên sửa chữa các thiết bị, máy móc hư hỏng; quản lý và sử dụng tốt các thiết bị dùng chung... được thực hiện kịp thời nhằm phát huy và khai thác tối đa năng lực tài sản, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đồng thời bảo vệ, bảo toàn, bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn thích hợp tài sản, máy móc của Nhà trường. Việc thực hiện phục vụ thực hành - thí nghiệm, phục vụ thi, kiểm tra, đánh giá được triển khai tốt<sup>46</sup>.

Tổ chức tốt việc đấu thầu, ký và thực hiện các hợp đồng cung cấp trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Thực hiện kiểm kê tài sản theo tinh thần đánh giá đúng cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị hiện có; thanh lý tài sản, thiết bị hư hỏng theo đúng quy trình. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động.

**Tồn tại:**

Công tác quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị của một số đơn vị chưa tốt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các phòng học, phòng thí nghiệm có hư hỏng, sự cố nhưng công tác khắc phục, sửa chữa chậm được tiến hành. Một số hóa chất, vật tư phục vụ thực hành - thí nghiệm còn chưa đầy đủ, kịp thời. Vẫn còn tình trạng sử dụng điện, nước lãng phí.

**7.3. Công tác kế hoạch - tài chính**

Nhà trường đã hoàn thành xây dựng Quy chế tài chính Trường Đại học Vinh<sup>47</sup> theo hướng tăng quyền tự chủ cho các đơn vị thuộc và trực thuộc. Triển khai thực hiện

<sup>45</sup> Hoàn thành sửa chữa, cải tạo lắp đặt trang thiết bị phòng học cho 3 Trường thuộc. Hoàn thành cải tạo, sửa chữa văn phòng các đơn vị tại tầng 1 nhà A0, phòng học, phòng chức năng, nhà ăn, khuôn viên... cho Trường Mầm non thực hành, Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm theo đề án xây dựng trường tiên tiến. Hoàn thành cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất ký túc xá sinh viên cơ sở 1, Hưng Bình; sửa chữa, cải tạo khuôn viên phía trước, khu nhà WC cụm nhà học B... Hoàn thành cải tạo, sửa chữa xưởng thực hành Ô tô theo Đề án T-Tep và các phòng thực hành CNC và Tự động hóa của Viện KT&CN. Cải tạo, xây dựng sân bãi tập bắn, Hội trường A của Trung tâm GDQP&AN...

<sup>46</sup> Phục vụ 29.755 giờ thực hành, thí nghiệm của 738 lớp học phần, với 16.949 lượt sinh viên học tập; 9.213 ca thực hành, thí nghiệm. Hỗ trợ phục vụ thi tại các phòng máy tính với 2.113 ca thi bao gồm thi học phần, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, sinh viên... Phối hợp tổ chức và phục vụ tốt các kỳ thi tuyển viên chức, thi nâng hạng do Tỉnh ủy Nghệ An, Sở Y tế tổ chức; kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHBK Hà Nội; thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ Tài chính tổ chức hàng tháng; thi tin học trẻ do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức...

<sup>47</sup> Nghị quyết số 20/NQ-HĐT ngày 28/8/2023 của Hội đồng Trường ban hành Quy chế tài chính của Trường Đại học Vinh.

cấp khoán thí điểm kinh phí chi thường xuyên cho các đơn vị cấp 2, tạo điều kiện để các đơn vị chủ động một số hoạt động thường xuyên<sup>48</sup>. Công tác xây dựng Kế hoạch tài chính năm được triển khai thực hiện một cách bài bản, đồng bộ và được các đơn vị trong toàn trường quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai xây dựng kế hoạch năm có sự định hướng của Đảng ủy<sup>49</sup>. Bên cạnh đó, các đơn vị xây dựng được hướng dẫn bám sát các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024, kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2030. Việc xây dựng và thẩm định kế hoạch các đơn vị toàn trường được thực hiện công khai, đồng thời giữa đơn vị lập và đơn vị thẩm định trên hệ thống Google Driver<sup>50</sup>. Công tác xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026 đối với dự toán chi thường xuyên và Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024<sup>51</sup>. Triển khai thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó Trường Đại học Vinh là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, Trường tiếp tục rà soát, cập nhật phương án phân loại tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023 - 2025<sup>52</sup>. Trong năm 2023, ban hành nhiều văn bản quản lý về thu - chi, về định mức kinh tế kỹ thuật, định mức sử dụng tài sản, thiết bị<sup>53</sup>.

Thực hiện quy chế dân chủ trường học, hàng năm, Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc quy định công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 về Hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách<sup>54</sup>;

Nhà trường thường xuyên rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ để cập nhật, bổ sung các chế độ, chính sách mới phù hợp với thực tế<sup>55</sup>, nâng cao đời sống viên chức, người lao động. Sau khi Quy chế tài chính được ban hành, Nhà trường đang triển khai sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Vinh. Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ

<sup>48</sup> Nghị quyết số 21/NQ-HĐT ngày 21/9/2023 của Hội đồng Trường về phương án thí điểm khoán kinh phí hoạt động thường xuyên cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh và Quyết định số 2467/QĐ-ĐHV ngày 22/9/2023 về việc triển khai thí điểm khoán kinh phí một số hoạt động chi thường xuyên cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh năm 2023.

<sup>49</sup> Thông báo số 215-TB/ĐU ngày 09/11/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ Trường về định hướng kế hoạch công tác của Nhà trường năm 2024.

<sup>50</sup> Công văn số 1399/ĐHV-KHTC ngày 14/11/2023 về việc đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024; Công văn số 1400/ĐHV-KHTC ngày 14/11/2023 hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, giảng dạy và lập dự toán ngân sách năm 2024.

<sup>51</sup> Công văn số 842/ĐHV-KHTC ngày 07/7/2023 về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026 và Báo cáo số 79/BC-ĐHV ngày 10/7/2023 về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024.

<sup>52</sup> Công văn số 1250/ĐHV-KHTC ngày 10/10/2023 về việc rà soát, cập nhật phương án phân loại tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025.

<sup>53</sup> Quyết định số 726/QĐ-ĐHV ngày 23/3/2023 về việc phê duyệt tiêu chuẩn định mức thiết bị chuyên dùng trong công tác chuyển đổi số và xây dựng học liệu số tại Trường Đại học Vinh; Nghị quyết số 19/NQ-HĐT ngày 28/8/2023 về chính sách học phí năm học 2023 - 2024 của Trường Đại học Vinh.

<sup>54</sup> Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021 - 2022; Quyết định số 383/QĐ-ĐHV ngày 17/3/2023; Quyết định số 1925/QĐ-ĐHV ngày 08/8/2023 về việc công khai Dự toán ngân sách và Quyết định số 422/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2023 về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học Vinh;

<sup>55</sup> Nghị quyết số 12/NQ-HĐT ngày 11/7/2023 về việc chi phúc lợi tổng kết năm học 2022 - 2023 cho viên chức và người lao động của Trường Đại học Vinh; Nghị quyết số 25/NQ-HĐT ngày 03/10/2023 của Hội đồng Trường về việc một số chế độ chính sách cho viên chức và người lao động của Trường Đại học Vinh;



đã được gửi lấy ý kiến góp ý của Toàn trường và nhận được sự quan tâm, góp ý của đông đảo viên chức từ các đơn vị<sup>56</sup>.

Tổ chức thu học phí và các khoản thu khác bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả các hệ và bậc đào tạo, triển khai công tác xây dựng phần mềm để thu học phí online đối với các hệ vừa làm vừa học, đào tạo từ xa<sup>57</sup>.

Công tác giải ngân các nguồn kinh phí ngân sách thường xuyên, không thường xuyên năm 2023 đúng quy trình, quy định và kịp tiến độ. Đến cuối tháng 11/2023, Nhà trường đã giải ngân hết 100% kinh phí cấp thường xuyên tự chủ. Đối với kinh phí cấp bù học phí và sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm, kinh phí được cấp cho năm 2023 = 77.497 triệu đồng, kinh phí đã giải ngân 76.539,95 triệu đồng, đạt 98%, trong đó: học phí = 29.719,48 triệu đồng, sinh hoạt phí = 46.820,47 triệu đồng.

Công tác rà soát đối chiếu công nợ phải thu và đơn đốc thu hồi công nợ học phí đối với học sinh, sinh viên, đơn vị liên kết của các hệ đào tạo; đối chiếu đơn đốc thu hồi công nợ các hợp đồng dịch vụ, các khoản thu khác được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hiệu quả. Công tác thực hiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân, kê khai tài sản đúng quy định.

Trong năm, Nhà trường đã đón các đoàn kiểm tra, giám sát của các cấp có thẩm quyền và đã thực hiện tốt việc cung cấp, giải trình hợp lý các số liệu liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng theo quy định của Nhà nước<sup>58</sup>.

Thực hiện minh bạch trong các khoản thu và chi của các đơn vị, cá nhân, giảm bớt phiền hà trong thủ tục, thực hiện các chế độ chính sách tài chính mới, góp phần thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác lập báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách được thực hiện kịp thời, đúng tiến độ quy định, trình Hội đồng Trường và nộp Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn<sup>59</sup>. Chênh lệch thu chi sau khi cân đối doanh thu, chi phí và các khoản phải nộp ngân sách được trích lập các quỹ đặc thù và các quỹ khác theo đúng quy định. Số dư các quỹ đã trích lập đến thời điểm hiện nay như sau:

<b>TT</b>	<b>Tên các quỹ</b>	<b>Số dư các quỹ (ĐVT: triệu đồng)</b>
1.	Quỹ khen thưởng	17.788,31
2.	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	375.987,71
3.	Quỹ học bổng khuyến khích học tập	14.009,26
4.	Quỹ hoạt động khoa học và công nghệ	98.768,03
5.	Nguồn cải cách tiền lương	145.564,08
	<b>Cộng</b>	<b>652.117,39</b>

<sup>56</sup> Công văn số 1497/ĐHV-KHTC ngày 05/12/2023 về việc triển khai lấy ý kiến góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

<sup>57</sup> Công văn số 1494/ĐHV-KHTC ngày 04/12/2023 về việc thay đổi cách thức nộp học phí trực tuyến đối với hệ vừa làm vừa học ngoài trường.

<sup>58</sup> Quyết định số 829/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 08/6/2023 về việc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản năm 2022; chuyên đề “Việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2022”; Quyết định số 109-QĐ/BCSD ngày 30/10/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập các Đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và các văn bản, quy định của Đảng;

<sup>59</sup> Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 25/4/2023 của Hội đồng Trường về việc thông qua báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2022 của Trường Đại học Vinh.

Công tác kế hoạch và dự toán đi vào nền nếp, việc xây dựng kế hoạch ngày càng được quan tâm và sát với thực tiễn hoạt động của Trường, giúp cho việc quản lý, điều hành được hiệu quả, qua đó đảm bảo nguồn kinh phí cho tất cả các hoạt động trên mọi lĩnh vực của Nhà trường, đảm bảo nguồn để trích lập các quỹ theo quy định.

#### **Tồn tại:**

Công tác kiểm kê và xử lý kiểm kê tài sản còn chậm.

### **8. Hoạt động của các dự án, đề án, thỏa thuận hợp tác**

Trường Đại học Vinh được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ 2,7 tỷ won từ Dự án "Nâng cao năng lực học thuật, nghiên cứu, năng lực lãnh đạo thông qua hợp tác quốc tế" nguồn vốn của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc để đào tạo ngành Chăn nuôi và Thú y tiên tiến trị giá. Thông qua dự án nhà trường đã ký Biên bản ghi nhớ và Thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk Hàn Quốc.

Trong năm nhà trường cũng đã được tài trợ bởi các tổ chức phi chính phủ cho các dự án nghiên cứu như Tổ chức RECOFT cho Chương trình Giới và Biến đổi khí hậu; đã được Hội đồng Anh đồng ý tài trợ cho dự án "Hỗ trợ chuyển đổi số trong đào tạo giáo viên tại Việt Nam" trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Đối tác toàn cầu với Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên Tiếng Anh các cấp tại các địa phương; tổ chức kiểm tra khảo sát trình độ năng lực ngoại ngữ của các giáo viên được bồi dưỡng... Nhà trường đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều đơn vị, địa phương để triển khai nhiều hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và tìm kiếm việc làm cho sinh viên, học viên.

#### **Tồn tại:**

Việc tổ chức các nội dung hoạt động theo một số thỏa thuận hợp tác với đơn vị, địa phương chưa nhiều. Một số nhiệm vụ triển khai chậm tiến độ.

### **9. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, nội trú, y tế**

Nhà trường đã luôn quan tâm chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo vệ Nhà trường, bảo vệ người học. Công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng dịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện đúng quy định.

Nhà trường đã chú trọng các hoạt động giáo dục môi trường trong Nhà trường<sup>60</sup>, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - thân thiện.

Chủ động tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh theo mùa, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm<sup>61</sup>; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, trực cấp cứu 24/24 giờ; thực hiện quy trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho viên chức, người lao động và người học đến khám, chữa bệnh<sup>62</sup>. Tuyên truyền công tác Y tế Trường học, Tư vấn và

<sup>60</sup> Tuyên truyền nhân Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới 8/6, Tháng Hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam 2022; Tháng hành động và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy; tuyên truyền về phòng, chống thuốc lá và thuốc lá điện tử...

<sup>61</sup> Trong năm 2023 đã tiến hành 163 lượt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo vệ sinh. Tổ chức Test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV2 tại Trường cho hơn 200 lượt người, phát hiện, cách ly và điều trị tại nhà 34 trường hợp COVID-19, Xử lý triệt để bệnh Sốt xuất huyết xảy ra trong Trường không để bùng phát dịch, xử lý tốt dịch bệnh theo mùa.

<sup>62</sup> Khám chữa bệnh cho 3.689 lượt bệnh nhân (832 CB và 2.857 HSSV), cấp cứu 1.477 trường hợp, điều trị nội trú 0 trường hợp; chuyển tuyến 0 trường hợp, cấp thuốc điều trị ngoại trú: 2.212 trường hợp. Khám sức khỏe nhập học cho 449 HS, 3.585 SV khoá 64; khám sức khỏe định kỳ cho 2162 HS Trẻ Trường Mầm non Thực hành, Trường Tiểu học, THCS và THPT THSP phân loại và quản lý sức khỏe. Mua 2.141 thẻ BHYT cho HSSV

giáo dục sức khoẻ và sức khoẻ tâm thần cho người học<sup>63</sup>; thực hiện tốt việc bố trí ở cho khách, chuyên gia đến công tác, giảng dạy, bố trí ở cho các hộ gia đình và người học tại các ký túc xá của Trường<sup>64</sup>; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản cho người ở; quản lý tốt ký túc xá tại các cơ sở; thực hiện tốt phong trào xây dựng nếp sống văn hoá trong khu nội trú với tiêu chí "*xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện*".

#### **Tồn tại:**

Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh tại nhiều địa điểm trong Trường chưa tốt.

### **10. Các hoạt động ở Cơ sở II**

Nhà trường tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý toàn diện, triển khai thực hiện các mặt công tác, hoạt động hiệu quả của Cơ sở II; xây dựng và triển khai kế hoạch sắp xếp, bố trí cho trên 2.500 sinh viên của các trường, khoa, viện học 1 học kỳ hoặc học Giáo dục Quốc phòng - An ninh<sup>65</sup>; ban hành định mức kinh phí Ký túc xá của sinh viên áp dụng từ năm học 2023 - 2024.

Ban Quản lý Cơ sở II đã làm tốt công tác thông tin, truyền thông, lễ nghi khánh tiết phục vụ các hoạt động<sup>66</sup>. Tổ chức tốt việc quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú; các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sinh viên trong học tập, ăn ở, sinh hoạt. Phục vụ tốt Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên đầu khóa, đầu năm, cuối khóa cho sinh viên; Chương trình Chào tân sinh viên; các đợt đánh giá ngoài các chương trình đào tạo; các hoạt động chào đón Tân sinh viên; các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, khoa học công nghệ, hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao. Tổ chức tốt hoạt động Một cửa, Không gian học tập phục vụ viên chức, người lao động và sinh viên<sup>67</sup>. Triển khai các đề án, dự án của Nhà trường tại Cơ sở II; phục vụ thực hành - thí nghiệm, thư viện, kiểm tra đánh giá<sup>68</sup>. Thực hiện việc quản lý, bàn giao, tiếp nhận, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất theo quy định<sup>69</sup>. Thực hiện kiểm tra, giám sát nền nếp giảng dạy, học tập. Tổ chức làm việc với chính quyền và công an xã Nghi Ân, xã Nghi Phong, công ty vệ sỹ... bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự ở Cơ sở II.

#### **Tồn tại:**

Một số hạng mục đầu tư phục vụ các hoạt động tại Cơ sở II chưa được phối hợp triển khai kịp thời.

khóa 64 và 724 thẻ BHYT cho HS đầu khoá, mua gia hạn 10.845 thẻ BHYT cho HSSV năm 2023. và thu nhận 5.745 thẻ ở địa phương (tỷ lệ tham gia BHYT của trường đạt 96 %),

<sup>63</sup> Phối hợp tổ chức truyền thông sức khỏe sinh sản, giới và giới tính, trực tiếp tuyên truyền công tác y tế Trường học, tư vấn sức khoẻ và sức khoẻ tâm thần cho HS lớp 10 và gần 4.000 sinh viên khóa 64.

<sup>64</sup> Ký túc xá Cơ sở I bố trí 968 HSSV (trong đó có 239 LHS); Ký túc xá Hưng Bình bố trí 554 phòng, phục vụ 85 lượt khách (896 ngày), phục vụ 16 lượt chuyên gia (566 ngày), phục vụ 9 lượt làm đề thi.

<sup>65</sup> Học kỳ II năm học 2021 - 2022 có 1.063 sinh viên khóa 61 các ngành xuống học tập tại Cơ sở II; Học kỳ I năm học 2022 - 2023 có trên 1.200 sinh viên khóa 62 trường Kinh tế xuống học tập; trên 2.500 sinh viên học học phần GDQP-AN. Đã có 8 đợt sinh viên Trường Đại học Vinh, 2 đợt sinh viên Trường Đại học y khoa Vinh, 1 đợt sinh viên Trường Đại học Vạn Xuân với trên 4.567 sinh viên học GDQP-AN tại Trung tâm GDQP&AN.

<sup>66</sup> Kỷ niệm 5 năm thành lập Ban Quản lý Cơ sở II; Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác và Khai trương Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Toyota (T-Tep) do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tài trợ; Kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa Giáo dục Quốc phòng và 20 năm thành lập Trung tâm GDQP&AN.

<sup>67</sup> Giải quyết kịp thời hơn 170 các loại giấy tờ, hồ sơ (vắng thi, xin cấp lại thẻ, mượn phòng học, hội trường, loa đài, sân TDTT, xác nhận chế độ ưu đãi giáo dục, xác nhận sinh viên, xác nhận vay vốn, đề nghị thanh toán BHYT, sửa thông tin trên phần mềm CMC...).

<sup>68</sup> Bố trí sắp xếp mới 2 phòng thí nghiệm (thú y và chăn nuôi), đang tiến hành xây dựng phòng Giải phẫu Thú y. Xây dựng mới định mức KT-KT cho ngành Thú y và rà soát, điều chỉnh, bổ sung định mức KT-KT một số học phần thuộc các ngành Nuôi trồng thủy sản, Nông học, Chăn nuôi, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đất đai. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ công tác thực hành - thí nghiệm. Bố trí gần 600 ca thi.

<sup>69</sup> Thanh quyết toán kinh phí phòng ở, sử dụng điện, nước của sinh viên trong KTX (năm 2023 đã thu hơn 1,166 tỷ đồng kinh phí ở KTX; hơn 800 triệu đồng kinh phí sử dụng điện nước). Khai thác sử dụng có hiệu quả Nhà thực hành thí nghiệm, Xưởng thực hành ô tô, Nhà tập thể dục - thể thao, Trạm Xử lý nước thải...

## 11. Công tác đoàn thể và phục vụ cộng đồng

Công đoàn Trường phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của viên chức, người lao động; tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong Trường; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy định về chế độ chính sách liên quan đến viên chức, người lao động; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ và các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động như tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động...; phối hợp tạo điều kiện để viên chức, người lao động phát huy dân chủ, tham gia góp ý, xây dựng và giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ của Nhà trường, các quy chế, quy định; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của viên chức, người lao động, phát hiện những khó khăn, bất cập và tham mưu, đề xuất, kiến nghị Nhà trường giải quyết kịp thời, phù hợp, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định ở các đơn vị, Nhà trường.

Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn Trường cùng với các Công đoàn bộ phận tích cực chăm lo đời sống tinh thần cho viên chức, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn như: Toạ đàm về Bình đẳng giới năm 2023; Giải Thể thao Công đoàn Trường 2023; Vui Tết Thiếu nhi 1/6; Gala "Giai Điều mùa thu"; Giải Quần vợt Vinhuni open 2023; Tổ chức thành công các hoạt động của Khối thi đua số 4 với tọa đàm "Vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng văn hoá Nhà trường ở các cơ sở giáo dục đại học" và giao lưu thể thao - văn nghệ sôi nổi; hoàn thành cuộc vận động hỗ trợ xây 01 nhà công vụ cho giáo viên ở tỉnh Lâm Đồng.

Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Ngành phát động: "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập", "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn" và các hoạt động xã hội phù hợp như "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa" ...

Năm 2023, Công đoàn Trường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; góp phần tích cực trong việc tuyên truyền trước và sau Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Công đoàn Trường đã được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn năm học 2022 - 2023.

Đoàn Thanh niên tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Trường lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên<sup>70</sup>; tiếp tục hướng các hoạt động của Đoàn theo chiều sâu, gắn với chuyên môn<sup>71</sup>; triển khai Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè có nhiều kết quả<sup>72</sup>; tổ

<sup>70</sup> Tổ chức tốt Lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn và kết nạp 338 đoàn viên mới; Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho hơn 1.000 đoàn viên xuất sắc; Tổ chức họp giới thiệu 280 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

<sup>71</sup> Phát huy tính tự giác, chống các hiện tượng tiêu cực trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện phấn đấu của đoàn viên, sinh viên; phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội, nhóm; tăng cường các hoạt động rèn luyện các kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên, sinh viên để lập thân, lập nghiệp.

<sup>72</sup> Các Đội hình Sinh viên tình nguyện với 538 đoàn viên đã xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi tại các địa bàn hoạt động; phối hợp với huyện Đoàn Kỳ Sơn hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên "Nhà tình nghĩa" cho hộ gia đình bị nhà cuốn trôi do ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt...

chức nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên<sup>73</sup>. Với kết quả xuất sắc, Đoàn Thanh niên đã được tặng thưởng: Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung cấp năm học 2022 - 2023; Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2023; Bằng khen của Tỉnh đoàn Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022 - 2023; Bằng khen của Tỉnh đoàn Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023; được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Hội Sinh viên Trường tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025; tổ chức gặp mặt, tuyên dương giải thưởng "Sao tháng Giêng", danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"<sup>74</sup>; tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng<sup>75</sup>. Với kết quả đạt được, Hội Sinh viên Trường đã được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023.

Hội Cựu chiến binh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động, tăng cường đoàn kết, vận động hội viên phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ tích cực tham gia xây dựng Đảng, đơn vị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, tăng cường giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên.

#### **Tồn tại:**

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên còn chưa được thường xuyên, liên tục. Một bộ phận đoàn viên, hội viên chưa chăm chỉ học tập, chưa chủ động trong việc tìm tòi nghiên cứu tích lũy kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc; chưa thực sự tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, hạn chế về nhận thức trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, nhà trường và xã hội; vi phạm nội quy, quy chế học tập, thi cử, Luật An toàn giao thông. Các cấp bộ Đoàn - Hội chưa chủ động để có các hình thức hoạt động phù hợp khi sinh viên học trực tuyến, không trực tiếp đến trường.

#### **12. Đánh giá chung**

Năm 2023, Nhà trường đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Nhiều hoạt động đã được chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, có kết quả tốt, bám sát kế hoạch, các Nghị quyết của Hội đồng trường, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XXXII, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động của Nhà trường trên tất cả các lĩnh vực. Việc thực hiện Quy chế dân chủ đã được triển khai đúng quy định, tạo động lực, môi trường để viên chức, người lao động thi đua thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, đơn vị.

<sup>73</sup> Tổ chức thành công Cuộc thi "Flag Up - Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp sinh viên năm học 2022 - 2023", kết quả có 7 Đội thi lọt vào vòng thi Cấp Tỉnh và 1 đội thi tham dự vòng thi Cấp Trung ương; Đạt giải Nhì tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka lần thứ 25 năm 2023.

<sup>74</sup> Năm 2023, Hội Sinh viên Trường có 54 hội viên đạt giải thưởng "Sao tháng Giêng", 49 hội viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường; 12 hội viên đạt danh hiệu "Sao tháng Giêng", 9 hội viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Tỉnh; 1 hội viên đạt danh hiệu "Sao tháng Giêng" toàn quốc.

<sup>75</sup> Tổ chức 6 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 1.400 đơn vị máu được tiếp nhận; Chương trình "Mùa đông ấm 2022 - Xuân tình nguyện 2023" đã trao tặng hàng trăm tấm áo ấm mới cho các em nhỏ, những suất quà có giá trị cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

**BẢNG SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN  
CÁC CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM 2023**

<b>TT</b>	<b>Kế hoạch/chỉ tiêu/nội dung</b>	<b>Kết quả/mức độ</b>	<b>Ghi chú</b>	
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu chung</b>			
1.	Nhà trường được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2023; đạt kết quả cao trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"	Đạt		
2.	Công tác học sinh, sinh viên xếp loại xuất sắc	Đạt		
3.	Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên	Đạt		
4.	Triển khai thực hiện Đề án phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh theo lộ trình năm 2023	Dự thảo	Cần mở thêm ngành đào tạo cho một số trường thuộc	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể</b>			
1.	Tuyển sinh			
	<i>Đại học</i>	8.590	9.885	Đạt
	<i>Thạc sĩ</i>	1.020	732	Không đạt
	<i>Nghiên cứu sinh</i>	25	29	Đạt
	<i>Trẻ mầm non</i>	150	137	Không đạt
	<i>Học sinh Tiểu học</i>	175	189	Đạt
	<i>Học sinh THCS</i>	200	210	Đạt
	<i>Học sinh hệ Chuyên</i>	350	342	Không đạt
	<i>Học sinh hệ CLC</i>	120	111	Không đạt
2.	Kế hoạch mở ngành đào tạo giai đoạn 2023 - 2025			
	<i>Trình chủ trương mở mã ngành đại học</i>	10	Thực hiện năm 2023: 6	
	<i>Trình chủ trương mở mã ngành thạc sĩ</i>	5	Thực hiện năm 2023: 1	
	<i>Trình chủ trương mở mã ngành tiến sĩ</i>	3	Thực hiện năm 2023: 0	
3.	Kế hoạch tuyển dụng			
	<i>Giảng viên, giáo viên, viên chức hành chính</i>	61	25	Không đạt
4.	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ			
4.1.	<i>Các loại hình đào tạo, bồi dưỡng</i>			
	<i>Tiến sĩ</i>	15 - 25	12	Không đạt
	<i>Thạc sĩ</i>	7 - 10	01	Không đạt
	<i>Cao cấp lý luận chính trị</i>	7 - 10	6	Không đạt
	<i>Trung cấp lý luận chính trị</i>	20 - 30	20	Đạt
	<i>Quốc phòng - An ninh</i>	80 - 100	149	Vượt
	<i>Quản lý hành chính nhà nước</i>	35 - 50	79	Vượt

	<i>Bồi dưỡng thường xuyên</i>	400 - 500	1548	Vượt
4.2.	<i>Đạt chuẩn chức danh GS, PGS và các chức danh nghề nghiệp khác</i>			
	<i>Phó Giáo sư</i>	8	8	Đạt
	<i>Giảng viên cao cấp</i>	8	8	Đạt
	<i>Giảng viên chính</i>	60	60	Đạt
	<i>Giảng viên hạng I, hạng II</i>	10	0	Bộ GD&ĐT chưa tổ chức các kỳ thi xét/thi thăng hạng
	<i>Chuyên viên chính</i>	8 - 12	0	
	<i>Chức danh nghề nghiệp khác</i>	3 - 5	0	
5.	<i>Công bố khoa học, đăng ký giải thưởng</i>		0	
	<i>Công bố quốc tế</i>	174	236	Đạt
	<i>Công bố trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế khác</i>	93	209	Đạt
	<i>Công bố trên các tạp chí khoa học trong nước</i>	301	325	Đạt Số liệu trích xuất từ kê khai của CBGV trên hệ thống đến ngày 17/12/2023
	<i>Công bố trên các kỷ yếu hội nghị, hội thảo trong nước</i>	160	251	
	<i>Các loại hình công bố khác</i>	35	24	Không đạt (Số liệu trích xuất từ kê khai của CBGV trên hệ thống đến ngày 17/12/2023)
	<i>Đăng ký phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích</i>	9	3 + 1 (Tháng 12 có thêm 01 hồ sơ gửi đăng ký)	Không đạt (thống kê đến ngày 17/12/2023)
	<i>Giải thưởng SV NCKH cấp Bộ</i>	8 - 10	6	Do quota của Bộ GD&ĐT, Trường ĐHV gửi tối đa 7 đề tài; có 6 đề tài đạt giải
	<i>Dự án khởi nghiệp</i>	7	6	
6.	<i>Đảm bảo chất lượng</i>			
	<i>Tự đánh giá CTĐT đại học</i>	6	4	Không đạt
	<i>Tự đánh giá CTĐT sau đại học</i>	15	11	Không đạt
	<i>Đánh giá ngoài CTĐT đại học</i>	8	7	Không đạt
	<i>Đánh giá ngoài CTĐT sau đại học</i>	10		Không đạt
7.	<i>Thu - Chi tài chính</i>		Có báo cáo riêng	

## **Phần thứ hai**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2024**

Năm 2024, Trường Đại học Vinh tròn 65 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quốc hội và Chính phủ trong đó *tập trung xây dựng Đề án đầu tư phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới* theo Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 04/10/2023 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045 với Tầm nhìn: *Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng top 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, hướng đến top 1000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045.*

#### **1. Công tác chính trị tư tưởng, truyền thông, chuyển đổi số và cải cách hành chính**

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về "*Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*"; Nghị quyết 39-NQ/TW về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, kết luận của các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án đầu tư, phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới, bao hàm việc chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh; là đại học vùng phù hợp với Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh. Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy mạnh phát triển công tác Truyền thông để từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần làm tốt công tác truyền thông về Tầm nhìn, Sứ mạng của Nhà trường;



hoàn thiện website tiếng Anh; làm tốt công tác tuyên truyền trên mạng xã hội; quảng bá các bài viết, hình ảnh về các hoạt động của Trường...

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, xây dựng các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Nhà trường theo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "*Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*" và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về công tác chuyển đổi số. Hoàn thiện đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin tổng thể; các phần mềm phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Nhà trường. Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý, điều hành và dạy học chuyển đổi số. Ban hành và triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Vinh.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Vinh để giáo dục truyền thống, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

## **2. Công tác tuyển sinh, đào tạo**

### **2.1. Công tác tuyển sinh**

Chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo.

Triển khai thực hiện các ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các đơn vị nhằm mở rộng quan hệ hợp tác, các hoạt động của Nhà trường với các đơn vị, địa phương. Tập trung tìm kiếm các hợp tác đào tạo nhân lực đặt hàng, đào tạo định hướng cho địa phương, doanh nghiệp.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên để quảng bá hình ảnh của Nhà trường, làm tốt công tác tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển sinh.

Tiếp tục công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường nhằm đưa thông tin tuyển sinh đến với đối tượng người học và những người có liên quan. Phối hợp và đa dạng hóa các hình thức quảng bá tuyển sinh để thông tin được lan truyền rộng rãi và đến đúng đối tượng. Kết hợp làm tốt các hình thức bao gồm phát mẫu tờ rơi quảng cáo tuyển sinh; quảng bá thông qua các kênh tuyển sinh trực tuyến như sàn giao dịch tuyển sinh điện tử; tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh...

### **2.2. Công tác đào tạo**

Quán triệt Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 và năm học 2024 - 2025 của ngành Giáo dục; tiếp tục triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; triển khai thực hiện Quy định các mô hình tổ chức dạy học của Trường Đại học Vinh; tăng cường dạy học theo dự án gắn liền với các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp lập nghiệp cho sinh viên; cải tiến hoạt động sắp xếp thời khóa biểu, xây dựng thời gian học, bố trí lịch học và phòng học, triển khai sinh viên đăng ký học; cải tiến hoạt động đánh giá dựa trên chuẩn đầu ra; nâng cao chất lượng thực hành, thí nghiệm, rèn nghề, thực tập, kiến tập cho sinh viên.

Xác định lĩnh vực/ngành đào tạo ưu tiên, ngành/chương trình tiên tiến (chất lượng cao/tài năng...) để có chủ trương đầu tư nguồn lực phù hợp, hiệu quả.

Tổ chức tốt tháng rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và tháng rèn nghề, tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm, Hội thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp; tổ chức Hội thi Giảng viên trẻ dạy giỏi cấp Trường.

Tiếp tục thực hiện hoàn thành đề tài Khoa học công nghệ trọng điểm cấp Trường "Phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiếp cận CDIO"; xây dựng các chương trình đào tạo thạc sĩ theo các quy định mới và liên thông với chương trình đào tạo trình độ đại học; tiếp tục có các giải pháp đổi mới phương pháp, nội dung nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ.

Nghiên cứu mở các ngành mới ở các trình độ đào tạo đảm bảo đáp ứng nhu cầu xã hội, phù hợp với định hướng chuyên trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo kế hoạch, nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là các điều kiện đảm bảo để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến.

Trường THPT Chuyên, Trường Mầm non Thực hành, Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm quán triệt, triển khai thực hiện hướng dẫn của các cấp Bộ, Ngành về nhiệm vụ năm học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các bậc học. Tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai chương trình tiên tiến tại Trường Mầm non Thực hành, Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm.

### **3. Công tác nghiên cứu khoa học, xuất bản, thư viện và hợp tác quốc tế**

Thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Nhà trường, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ theo Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018 - 2025. Đầu tư kinh phí khoa học và công nghệ cho các đề tài, dự án khoa học công nghệ và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cấp Trường; không đầu tư từ nguồn quỹ khoa học công nghệ để phát triển chương trình đào tạo.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công bố quốc tế. Thực hiện các đề tài phục vụ hoạt động đào tạo, đặc biệt các đề tài/đề án CDIO; các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyên gia công nghệ gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên thông qua các học phần dạy học dự án. Hoàn thiện và nghiệm thu đạt kết quả tốt Đề án nâng cao chất lượng của Tạp chí Khoa học.

Làm tốt công tác xuất bản giáo trình, tài liệu học tập và các xuất bản phẩm khác phục vụ tốt đào tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện nghiêm túc công tác đăng ký xuất bản phẩm, biên tập, chế bản, đọc duyệt, theo dõi in ấn, nộp lưu chiểu, phát hành...

Đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào; phát triển nguồn học liệu điện tử, thư viện số, bổ sung tài liệu, tiếp tục đổi mới công tác phục vụ bạn đọc.

Đổi mới hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác, trao đổi về giáo dục đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học. Tăng cường hội nhập quốc tế, phát huy vai trò và tham gia có hiệu quả với tư cách là thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế, thành viên liên kết của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA).

### **4. Công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra - pháp chế**

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 19/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tăng cường hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng; xây dựng Bộ quản trị chất lượng Trường Đại học Vinh theo hướng đạt các chỉ số xếp hạng top 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, kiểm

định chất lượng và xếp hạng đại học, nâng cao chất lượng trong đào tạo theo tiếp cận CDIO.

Triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng theo đúng các quy định đã ban hành: Quy định về hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục, Quy định đối sánh chất lượng giáo dục, Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan. Ban hành Quy định và triển khai các hoạt động đánh giá người học theo chuẩn đầu ra.

Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2025; xây dựng và triển khai kế hoạch tham gia xếp hạng đại học theo bảng xếp hạng quốc tế uy tín, gắn với kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2; xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2027, các kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo sau đánh giá ngoài.

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách đảm bảo chất lượng; tiếp tục đào tạo kiểm định viên, thạc sĩ đo lường đánh giá.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động, đặc biệt là việc thực hiện các quy chế, quy định, các kế hoạch công tác dài hạn của Nhà trường và các đơn vị.

### **5. Công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách và phát triển đội ngũ**

Xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng đánh giá theo chuẩn đầu ra cho đội ngũ giảng viên đảm nhận các học phần dạy học dự án.

Tiếp tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án: Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh; Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (Cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ; Đề án tự chủ, Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Vinh...

Hoàn thiện đề án vị trí việc làm, đề án tự chủ ở một số đơn vị, các quy chế/quy định nội bộ của Trường.

Nghiên cứu áp dụng thí điểm thành lập đơn vị cung cấp dịch vụ không sử dụng ngân sách Nhà nước, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các tổ chức, đơn vị trong toàn trường; Ban hành quy định thực hiện thí điểm phân cấp tối đa, phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến các đơn vị; rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý trong mô hình Trường thuộc nhằm tăng quyền tự chủ của Trường thuộc trong quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động dịch vụ giáo dục.

Tiếp tục điều chỉnh và thực hiện Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng các đơn vị, viên chức và người lao động của Trường Đại học Vinh cho phù hợp với quy định mới theo hướng khuyến khích nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị, viên chức, người lao động theo bộ chỉ số KPI cụ thể.

Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá, luân chuyển cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ; triển khai kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo viên chức, người lao động về lý luận chính trị, chuyên môn, quản lý, nghiệp vụ.

Hoàn thành đúng thời hạn, chính xác việc giải quyết chế độ, nhất là các chế độ tiền lương, bảo hiểm đối với viên chức, người lao động.

## **6. Công tác học sinh, sinh viên, học viên**

Tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, học tập và quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Giáo dục trong cán bộ và người học. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh, sinh viên.

Triển khai công tác người học bám sát với các nội dung đảm bảo quyền con người, quyền công dân gắn với quyền và nghĩa vụ của người học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn với xây dựng nếp sống văn hóa trong học sinh, sinh viên, học viên, tạo điều kiện thuận lợi để người học phát huy các truyền thống tốt đẹp theo 5 giá trị cốt lõi của Nhà trường "*Trung thực - Trách nhiệm - Say mê - Sáng tạo - Hợp tác*", tất cả với phương châm "*vì người học*". Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án, quyết định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác người học; xây dựng kế hoạch tham gia có hiệu quả các Hội thi, Cuộc thi, Hội diễn, Giải thể thao cấp khu vực, toàn quốc cho học sinh, sinh viên.

Xây dựng nội dung, quy trình quản lý dữ liệu người học khoa học, phục vụ thuận lợi cho công tác người học và hoạt động quản lý người học; thực hiện liên lạc giữa gia đình và Nhà trường trên trang thông tin điện tử của Trường; tiếp tục cải cách hành chính trong việc xử lý các thủ tục liên quan đến người học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, chuyển đổi số trong các hoạt động; xây dựng các mô hình tiêu biểu trong công tác người học, phù hợp với thực tiễn của Nhà trường.

Tiếp tục tổ chức có hiệu quả Hội nghị dân chủ sinh viên và các hoạt động đối thoại giữa Hiệu trưởng Nhà trường với học sinh, sinh viên; nâng cao hiệu quả, chất lượng của Hội nghị cán bộ Lớp, cán bộ Đoàn - Hội toàn trường hàng tháng, sinh hoạt lớp hành chính hàng tháng, công tác giao ban tháng, quý về công tác người học.

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, hỗ trợ cho người học. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng cho người học. Tăng cường và đa dạng hoá các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người học và thực hiện các dịch vụ giáo dục. Đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, triển khai hoạt động lập nghiệp, khởi nghiệp trong sinh viên một cách thực chất, có hiệu quả.

## **7. Công tác kế hoạch - tài chính và đầu tư cơ sở vật chất**

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh; tiếp tục chuẩn bị mọi điều kiện để tự chủ đại học theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tập trung và cân đối nguồn lực tài chính thực hiện chế độ tiền lương mới; thu hút nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động và thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 07/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030; Quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Vinh.

Xây dựng, thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật; tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định.

Đề xuất nội dung nhu cầu đầu tư xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất phát triển Nhà trường trong giai đoạn 2024 - 2030 đảm bảo khả thi, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp chiến lược phát triển, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và trang thiết bị; đổi mới công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch. Triển khai các hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, đảm bảo an ninh tài chính cho các hoạt động của Nhà trường. Thực hiện 3 công khai để điều hành tốt ngân

sách; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; nghiêm chỉnh chấp hành các luật thuế của Nhà nước.

Đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Cơ sở II Trường Đại học Vinh theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục triển khai việc giải phóng mặt bằng mở rộng Cơ sở I, Cơ sở II theo kế hoạch đã được phê duyệt; triển khai các dự án, nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất đã được Hội đồng trường phê duyệt; quyết toán các công trình, dự án hạng mục đã hoàn thành. Tăng cường hiệu quả hoạt động, hiệu suất khai thác và công tác quản lý cơ sở vật chất của Nhà trường để đảm bảo cho các hoạt động.

#### **8. Hoạt động của các dự án, đề án, thỏa thuận hợp tác**

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các dự án, đề án mới.

Tiếp tục ký kết và triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Nhà trường với các đơn vị, địa phương giai đoạn 2023 - 2025.

Tiếp tục triển khai các nội dung năm thứ 2 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc và Trường Đại học Vinh ngày 16/01/2023 về việc thực hiện Dự án ODA đào tạo ngành Chăn nuôi và Thú y tiên tiến tại Trường Đại học Vinh do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ.

#### **9. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, nội trú, y tế**

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên; có các giải pháp hỗ trợ cán bộ trẻ đảm bảo đời sống, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong Trường; phấn đấu đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2023; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng nếp sống văn hóa, phòng, chống cháy nổ, bão lụt, công tác vệ sinh môi trường, công tác quản lý nội trú.

Tổ chức tốt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong toàn Trường; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện đúng quy định. Làm tốt việc chăm sóc sức khỏe cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên.

#### **10. Công tác đoàn thể và phục vụ cộng đồng**

Triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong mọi mặt hoạt động của Nhà trường; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, Đại hội đại biểu Đoàn Trường lần thứ XXXI, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ XII, Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường lần thứ III.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh xây dựng và tổ chức các chương trình chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trường một cách hiệu quả, trang trọng và tiết kiệm, phát huy các thế mạnh của các tổ chức đoàn thể trong toàn trường nhằm xây dựng hình ảnh viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, học sinh Trường Đại học Vinh trong thời kỳ mới.

**Các số liệu về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 được trình bày ở các bảng đính kèm (trang 30-32 và file Excel).**

#### **Nơi nhận:**

- Bộ GD&ĐT (b/c);
- Đảng uỷ, HĐT, BGH;
- CĐ, ĐTN, HSV, HCCB;
- Các đơn vị;
- Lưu: HCTH.

**HIỆU TRƯỞNG**

**GS.TS. Nguyễn Huy Bằng**

## CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM 2024

### I. CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO - KHOA HỌC, CÔNG TÁC CÁN BỘ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

#### 1. Số lượng tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2023

TT	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
1.	Đại học (Gồm có 51 ngành và một số ngành dự kiến mở trong năm 2023)	9.773	Phương thức tuyển sinh: (i) Xét tuyển (ii) Xét tuyển kết hợp với thi tuyển năng khiếu
2.	Thạc sĩ (Gồm có 35 chuyên ngành)	1.074	Phương thức tuyển sinh: (i) Xét tuyển (ii) Thi tuyển
3.	Nghiên cứu sinh (Gồm có 15 chuyên ngành)	52	
4.	Trẻ mầm non	125	Theo chỉ tiêu của Phòng GD&ĐT thành phố Vinh giao thực tế
5.	Học sinh Trường TH, THCS&THPT Thực hành Sư phạm		
5.1	Tiểu học	190	
5.2	Trung học cơ sở	200	
5.2	Hệ chất lượng cao	120	
6.	Học sinh Trường THPT Chuyên	420	
<b>Tổng quy mô tuyển sinh</b>		<b>11.954</b>	

#### 2. Kế hoạch mở ngành đào tạo giai đoạn 2023 - 2025

TT	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
1.	Trình chủ trương mở mã ngành đại học	10	Làm căn cứ để xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo trình Hội đồng Trường phê duyệt
2.	Trình chủ trương mở mã ngành thạc sĩ	5	
3.	Trình chủ trương mở mã ngành tiến sĩ	2	

#### 3. Tuyển mới viên chức, người lao động

TT	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
1.	- Tuyển viên chức theo số lượng người làm việc (biên chế) được giao. - Tuyển HĐLĐ từ nguồn thu sự nghiệp theo yêu cầu thực tiễn công việc	47	Thực hiện theo khung số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt

#### 4. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

##### 4.1. Các loại hình đào tạo, bồi dưỡng

TT	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
1.	Tiến sĩ	10 - 15	
2.	Thạc sĩ	3 - 8	
3.	Cao cấp lý luận chính trị	6 - 8	Theo chỉ tiêu được phân bổ
4.	Trung cấp lý luận chính trị	15 - 20	
5.	Bồi dưỡng Quốc phòng và An ninh	80 - 100	
6.	Bồi dưỡng thường xuyên (tin học, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ...)	400 - 500	

##### 4.2. Đăng ký thăng hạng, học hàm

TT	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
1.	Giáo sư	2	
2.	Phó Giáo sư	20	
3.	Giảng viên cao cấp	10	
4.	Giảng viên chính	20 - 30	
5.	Giáo viên hạng II, hạng III	10	
6.	Chuyên viên chính, Kế toán viên chính	15 - 20	
7.	Chức danh nghề nghiệp khác	3 - 5	

#### 5. Đăng ký giải thưởng, công bố khoa học

TT	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
1.	Công bố quốc tế	217	
2.	Công bố trên tạp chí khoa học, kỹ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế khác	99	
3.	Công bố trên các tạp chí khoa học trong nước	292	
4.	Công bố trên các kỹ yếu hội nghị, hội thảo trong nước	163	
5.	Các loại hình công bố khác	40	
6.	Phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích	8	
7.	Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường	57	
8.	Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Bộ	7	
9.	Dự án khởi nghiệp cấp Trường	52	
10.	Dự án khởi nghiệp dự thi cấp Bộ và tương đương	5	
11.	Dự án khởi nghiệp dự thi cấp Tỉnh	12	
12.	Dự án khởi nghiệp tham gia các cuộc thi khác	12	
13.	Dự án khởi nghiệp được sản xuất sản phẩm	5	

## 6. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

TT	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
1.	Tự đánh giá:		
1.1	Tự đánh giá CTĐT Đại học	6	
1.2	Tự đánh giá CTĐT Sau Đại học	15	
2.	Đánh giá ngoài:		
2.1	Đánh giá ngoài CTĐT Đại học	8	
2.2	Đánh giá ngoài CTĐT Sau Đại học	10	

## II. XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN

- Hoàn thành và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy trình quản lý, sử dụng tài sản công.
- Trình ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh; Quy chế dân chủ Trường Đại học Vinh.
- Hoàn thành và ban hành Quy chế làm việc của Nhà trường, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy - Hội đồng Trường - Hiệu trưởng.
- Hoàn thành và ban hành Quy định về cơ chế thu hút nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 07/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030.

## III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN, CHỦ TRƯỞNG

- Tiếp tục thực hiện Đề án/Kế hoạch tổng thể triển khai Dự án trung hạn đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Cơ sở II Trường Đại học Vinh.
- Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (Cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ.
- Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà làm việc Đa năng Trường Đại học Vinh từ Cơ sở I chuyển xuống Cơ sở II; Điều chỉnh Quy hoạch Cơ sở II Trường Đại học Vinh để phù hợp với Dự án trung hạn đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Cơ sở II Trường Đại học Vinh.
- Triển khai Dự án tăng cường năng lực giáo dục và nghiên cứu lĩnh vực chăn nuôi (*trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ bồi dưỡng đại học hàng đầu hợp tác quốc tế năm 2023 của Chính phủ Hàn Quốc*).
- Triển khai Dự án đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung khu vực Bắc, Trung, Nam.
- Triển khai Dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
- Triển khai Chương trình Đào tạo kỹ thuật Toyota (T-TEP).
- Triển khai Đề án tự chủ chi thường xuyên của Trường Mầm non Thực hành, Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm.
- Triển khai Đề án sắp xếp lại Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh.
- Tiếp tục hoàn thiện và ban hành Đề án vị trí việc làm.
- Triển khai Thành lập Trung tâm Khảo thí Trường Đại học Vinh.
- Xây dựng Kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh sau kiểm định chu kỳ 2.